

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมเย็น ถักรวรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

1. แผนการเตรียมความพร้อมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (สร.1) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริการและฝึกอบรมปรับปรุงแผนดำเนินงานที่เสนอมาและกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบพร้อม รายละเอียดการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (สร. 1) เสนอผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอให้ท่านอธิการบดีต่อไป และให้จัดทำแผนการดำเนินการให้บริการแบบอาคาร KITS ในช่วงเปิดเทอมตามที่ประชุมเสนอ

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้เสนอแผนการเตรียมความพร้อมเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (สร.1) [ตามเอกสารแนบ 1](#) และรายชื่อห้อง [ตามเอกสารแนบ 2](#) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สร.1) พร้อมทั้งนำชื่อห้องที่ได้กำหนดไว้หรือท่านอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง มีข้อเสนอแนะจากประธานฯ ให้เปิดให้บริการบริเวณอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (เดิม) ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครบรอบปีที่ 25 ให้ผู้ร่วมงานรับทราบโดยทั่วกัน
2. การจัดงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครบรอบปีที่ 25 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมมีมติปรับแก้ไขแผนผังในบางส่วน พร้อมทั้งอนุมัติให้จัดพิมพ์เพื่อแจกนิสิตที่เข้าใหม่ทุกคน จำนวน 1500 แผ่น และขอติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการจัดทำวารสารในครั้งต่อไป

หัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม แจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 7,000 แผ่น ส่งให้กองกิจกรรมนิสิต เพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน 5,000 แผ่น เหลือที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,000 แผ่น ที่ประชุมรับทราบ
3. การปรับปรุงเว็บในความปลอดภัยของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ผ่านมามีการเสนอคณะทำงานในการปรับปรุงเว็บในความปลอดภัยของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ไปแล้วนั้น

คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมหารือใน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุง และจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
4. โครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2553” ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น

ฝ่ายบริหารและธุรการ จึงแจ้งวัน เวลา และกำหนดการต่าง ๆ [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้จัดโซนพื้นที่ส่วนกลางตามที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
5. ประกาศขอเลื่อนการรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีมติให้เลื่อนการรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ให้แก่บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ออกไปก่อน จนกว่าการจัดทำหลักเกณฑ์คุณสมบัติจะเรียบร้อย จึงได้มีประกาศแจ้งให้บุคลากรรับทราบ [ตามเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
6. รายงานการมาปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการมาปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ

7. รายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม คม พ.ศ. 2553 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [ตามเอกสารแนบ 1](#) และกราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนตุลาคม 2552- เมษายน 2553 [ตามเอกสารแนบ 2](#) ที่ประชุมรับทราบ
8. รายงานการฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการอบรม สัมมนาและดูงาน ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
9. รายงานการเยี่ยมชมดูงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ฝ่ายบริหารและธุรการ รายงานการเยี่ยมชมดูงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
10. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะได้รับการตรวจประเมินจากภายนอกในวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (น.ส. นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒน์ โน) ได้ทำเรื่องถึงข้อมูล SAR ภาพรวมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอเพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนนำเสนอสำนักประกันคุณภาพ ที่ประชุมรับทราบ
11. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลหุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย: นางชนิดชนก สายชุ่มอินทร์